

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM  
BCH HND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 778 HD/HNDT

Thành phố Huế, ngày 30 tháng 11 năm 2016

## HƯỚNG DẪN

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng với yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

---

Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU, ngày 07/11/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng với yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn triển khai một số nội dung trọng tâm như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Trung ương phải được tiến hành kiên trì, nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở các cấp quyết tâm thực hiện Nghị quyết, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng với yêu cầu phát triển của đất nước.

2. Khắc phục những hạn chế sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Kiên quyết phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; các quan điểm sai trái, những thị hiếu thấp kém trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; xử lý nghiêm đối với hoạt động văn hóa tiêu cực, trái với thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật.

3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và tinh tiên phong, gương mẫu của cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được nêu trong Nghị quyết.

### II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Căn cứ tình hình thực tiễn của các đơn vị cơ sở Hội chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW; kết hợp thực hiện Nghị quyết này với thực hiện Nghị quyết số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 14/4/2015 của Tỉnh ủy về “Xây

dựng, phát triển con người và văn hóa Thừa Thiên Huế đáp ứng với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tập trung thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển gia đình Việt Nam.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống phù hợp với từng đối tượng trong đơn vị mình; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào tập luyện thể dục - thể thao, văn hóa – văn nghệ quần chúng cho hội viên nông dân nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt mục đích, yêu cầu đề ra và hàng năm báo cáo kịp thời về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tuyên huấn) để tổng hợp trình Thường trực tỉnh Hội.

#### Nơi nhận :

- Thường trực HND tỉnh;
- HND các huyện, thị, thành Hội;
- Lưu BTH, VT.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



**Trần Văn Lập**